



เรียน นักศึกษาและผู้ปกครองทุกท่าน

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้รับทราบข้อความเกี่ยวกับ ข้อเสนอ ขอร้องเรียน ในเรื่องการเรียนการสอน ความช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ผมได้นำปัญหาต่างๆ เข้าประชุมหารือในคณะกรรมการ ประจำคณะฯ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และหากปัญหาบางเรื่องที่คุณฯ ไม่สามารถดำเนินการได้จะ นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป

จากที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ได้รับทราบ ข้อเสนอ ขอร้องเรียนของทางนักศึกษาและผู้ปกครอง โดยที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะฯ มีมติวาง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการช่วยเหลือนักศึกษา ดังนี้

1. รายวิชาบรรยาย และรายวิชาปฏิบัติเดี่ยว จัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกรายวิชา จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดลดลง และมหาวิทยาลัยประกาศให้สามารถเปิดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ตามปกติ จึงจะกลับมาจัดการเรียนการสอนตามปกติ
2. รายวิชาปฏิบัติกลุ่ม หยุดการเรียนการสอนไปจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดลดลง และมหาวิทยาลัยประกาศให้สามารถเปิดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ตามปกติ โดยจะกลับมาจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามช่วงเวลาที่หยุดไป ซึ่งหากมีการหยุดการเรียนการสอนในระยะยาวมากกว่า 1 เดือน การจัดการเรียนการสอนชดเชย จะมีการจัดเวลาการเรียนใหม่และรวมถึงการขยายเวลาเรียน การสอบ เพื่อให้จัดการเรียนการสอนครบตามที่หลักสูตรกำหนด
3. เสนอมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาทุกคน เช่น การให้ลงทะเบียนรับแพ็คเกจอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 90 วัน จากค่าย AIS TRUE DTAC ความเร็ว 4 Mbps และ ทุนการศึกษาเพื่อเยียวยานักศึกษาที่ได้ผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 มีนโยบายผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา มีการสำรวจและติดตามสถานการณ์ของนักศึกษาเป็นระยะ เพื่อให้ความช่วยเหลือเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
4. เรื่องการขอลดค่าธรรมเนียมการศึกษา จะนำเรื่องเข้าปรึกษาทางมหาวิทยาลัยต่อไป ในเรื่องนี้คณะฯ ไม่สามารถดำเนินการได้เองเพราะเป็นระเบียบ ข้อบังคับ ที่ออกโดย สภามหาวิทยาลัยศิลปากร หากมีการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัย

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพฯ 10170

โทร. 02 424 5623, 02 424 5526



ผมและทีมผู้บริหารของคณะฯ เข้าใจในปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษาและผู้ปกครอง การแพร่ระบาดของ Covid-19 สร้างปัญหาในหลายด้านในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม และอื่น ๆ ดังนั้น ผมขอให้ทุกคนช่วยกันร่วมมือกัน เพื่อจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดี คณะฯ มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนก็จะดำเนินการให้สมบูรณ์ที่สุด โดยเห็นประโยชน์ของนักศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ อาจารย์ผู้สอนทุกท่านพยายามจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์นี้อย่างดีที่สุด เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์มากที่สุด อาจารย์หลายท่านใช้เวลามากขึ้นในการจัดการเรียนการสอน แบ่งกลุ่มการเรียนเพื่อให้สามารถดูแลนักศึกษาได้ทั่วถึง ซึ่งนักศึกษาทุกคนควรใช้ช่วงเวลานี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ทบทวนบทเรียน ฝึกซ้อมดนตรีด้วยตนเอง เพื่อเมื่อกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทุกคนจะสามารถกลับมาเรียน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งเดินหน้าต่อไป เพื่อความสำเร็จในอนาคต

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ)

คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์

14 มกราคม 2564